



ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน
2564 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19, 20 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน
จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2563 จึงประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัว
และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 ดังนี้

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 2 คน ได้แก่

หมายเลข	ชื่อ - สกุล	สังกัด
หมายเลข 1	นางสาวนิฐฐา กาญจนรังษิณห์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดนนทบุรี
หมายเลข 2	นายอรุณ สารบัญญัติ	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอียงอ จังหวัดนราธิวาส

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 11 คน ได้แก่

หมายเลข	ชื่อ - สกุล	สังกัด
หมายเลข 1	นายชัยยา ชำสะอาด	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดนนทบุรี
หมายเลข 2	นายปรีชา กิตติสัตยกุล	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลข 3	นายไพศาล สุขปัญญา	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดชัยนาท
หมายเลข 4	นายอุทัย ทองเดช	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดนครนายก
หมายเลข 5	นายเสนาะ ม่วงศิลปชัย	ข้าราชการบำนาญ ส่วนกลาง
หมายเลข 6	นายอมร ธุษาวัน	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลข 7	นางประภา ปานนิตยกุล	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
หมายเลข 8	นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดลำพูน
หมายเลข 9	นายเฉลิมเกียรติ แผนกกิจเจริญ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
หมายเลข 10	นางรักใจ กาญจนะวีระ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
หมายเลข 11	นายทรงพล วิชัยชตะคะ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด กำหนดวันนับคะแนนบัตรสรรหากรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
เวลา 09.30 น. และจะนำผลการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 29-30 มกราคม 2565
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

(นายวิศล มนัสเอื้อศิริ)

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด